



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๓๘

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณุช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทม. - ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๖ ปีที่ ๓๐

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

กทม. ชี้แจง

- ❖ แจงอาคารในซอย ๒๐ มิถุนา แยก ๕ ผ่านการสำรวจความคิดเห็นประชาชนตามขั้นตอน EIA
- ❖ กทม.เดินหน้าป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังต่อเนื่อง - เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศดูแลสุขภาพประชาชน
- ❖ เตรียมก่อสร้างถนนเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต - ถนนพหลโยธิน ๕๐

❖ แจงอาคารในซอย ๒๐ มิถุนา แยก ๕ ผ่านการสำรวจความคิดเห็นประชาชนตามขั้นตอน EIA

นายไพฑูริ ชื่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีตัวแทนชาวบ้านในซอย ๒๐ มิถุนา แยก ๕ ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้ กทม.เพิกถอนใบอนุญาตคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ ๓ อาคารในซอยดังกล่าวที่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ทั้งจากปัญหาการจราจรและน้ำท่วมขังผิวจราจรว่า จากการตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดขนาดใหญ่ ๓ อาคาร ในซอย ๒๐ มิถุนา แยก ๕ พบว่า เป็นโครงการ ไฮ สุทธิสาร คอนโด โดยได้รับอนุญาตก่อสร้างจากสำนักงานเขตห้วยขวางตามใบอนุญาตก่อสร้างเมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๑ และใบอนุญาตดัดแปลงอาคารเมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๘ ชั้น จำนวน ๓ หลัง รวม ๕๔๔ ห้อง และท่อระบายน้ำ ๑ แห่ง ความยาว ๓๕๗ เมตร มีทางเข้า-ออกโครงการ คือ ถนนซอย ๒๐ มิถุนา แยก ๕ ซึ่งสำนักงานเขตห้วยขวางกำหนดเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร นอกจากนั้น ยังผ่านการพิจารณาตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนตามขั้นตอนของ EIA ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จตามใบรับรองการก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓ ขณะนี้มีผู้อยู่อาศัยแล้วประมาณ ๕๐๐ ห้อง

นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง กทม. กล่าวกรณีปัญหาท่อระบายน้ำทิ้งของโครงการฯ มีขนาดเล็ก ทำให้เกิดน้ำท่วมขังผิวจราจรว่า โครงการดังกล่าวมีท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อระบายน้ำสาธารณะ ซอย ๒๐ มิถุนา แยก ๕ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ และ ๘๐ ซม. โดยแบ่งเป็นเชื่อมต่อลงสู่คลองลาดพร้าวและเชื่อมต่อปากซอย ๒๐ มิถุนา ต่อเนื่องถนนสุทธิสารวินิจฉัย ซึ่งเพียงพอต่อการระบายน้ำ อีกทั้งยังมีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

❖ กทม.เดินหน้า ...

❖ กทม.เดินหน้าป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองต่อเนื่อง - เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศดูแลสุขภาพประชาชน

นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าววกรณีกระทรวงสาธารณสุขระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยง โดยให้เฝ้าระวัง แจ้งเตือนสถานการณ์ รวมทั้งให้เปิดคลินิกมลพิษ เพื่อให้คำปรึกษาและรักษาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM๒.๕ ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM๒.๕ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ www.bangkokairquality.com, www.prbangkok.com, www.air4bangkok.com, Facebook : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม Facebook : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ และแอปพลิเคชัน AirBKK ซึ่งปัจจุบันมีความถี่การแจ้งเตือนวันละ ๓ รอบเวลา คือ ๐๗.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. เพื่อแจ้งเตือนและเน้นย้ำข้อควรปฏิบัติแก่ประชาชนในการเฝ้าระวังสุขภาพและป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM๒.๕ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงผู้ที่ทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการวางแผนการทำงานและทำกิจกรรม

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า สำนักการแพทย์ได้จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นละออง PM๒.๕ เพื่อให้คำแนะนำการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง พร้อมทั้งให้โรงพยาบาลในสังกัดเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศที่โรงพยาบาลตากสิน วันจันทร์ - วันอังคาร เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันพุธ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. และโรงพยาบาลกลาง วันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. เพื่อให้คำปรึกษาและนำไปสู่การรักษาพยาบาลต่อไป ตลอดจนประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการคลินิกมลพิษทางอากาศในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ Facebook : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และแอปพลิเคชัน LINE : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ MIL Center พร้อมให้บริการสายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์ ๑๖๔๖ บริการตอบปัญหาและให้คำปรึกษาเรื่องโรคที่มีสาเหตุจากฝุ่นละอองตลอด ๒๔ ชั่วโมง หากต้องการปรึกษาแพทย์จะประสานไปยังศูนย์ BFC : Bangkok Fast & Clear ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด ของแต่ละโรงพยาบาลในสังกัด กทม. เพื่อนัดพบแพทย์ต่อไป

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า สำนักการศึกษาได้กำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในสถานศึกษา โดยจัดทำน้ำบริเวณอาคารเรียน เพื่อกำจัดฝุ่นละออง PM๒.๕ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ตกแต่งอาคารเรียนด้วยต้นไม้ หรือไม้ประดับที่สามารถจับฝุ่นละอองได้ จัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้นักเรียน งดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ กำชับเรื่องการดับเครื่องยนต์ภายในบริเวณโรงเรียนระหว่างรอรับ-ส่งนักเรียน จัดให้มีพื้นที่ Safe Zone เพื่อรองรับนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวว่า สำนักพัฒนาสังคมได้จัดให้มีเครื่องฟอกอากาศในห้องเรียนเด็กเล็กและติดแผ่นกรองอากาศที่พัดลม เพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็กในทุกโรงเรียนสังกัด กทม. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน รวมทั้งติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เพื่อช่วยลดค่าฝุ่นละออง PM๒.๕ สำหรับในศูนย์บริการผู้สูงอายุติดเตียง และสถานสงเคราะห์บ้านผู้สูงอายุบางแค ๒ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุป้องกันและดูแลตนเองจากฝุ่น PM๒.๕ เช่น สวมหน้ากากสำหรับป้องกันฝุ่น PM๒.๕ ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ในการทำกิจกรรมและฉีดพ่นละอองน้ำลดการสะสมฝุ่น ให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในอาคารไม่เดินออกกลางแจ้ง รวมทั้งประชาสัมพันธ์รถที่เข้ามาติดต่อให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง

❖ **เตรียมก่อสร้างถนนเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต - ถนนพหลโยธิน ๕๐**

นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีประชาชนเสนอแนะผ่านสื่อมวลชน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ๕๐ ว่า การก่อสร้างถนนบริเวณขาเข้าหน้าสนามบึงดอนเมืองบนถนนวิภาวดีรังสิตยกระดับไปถนนสรงประภา อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ซึ่งกรมทางหลวงจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้าง และจะต้องดำเนินการผ่านเขตทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม กทม. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ๕๐ ซึ่งช่วงที่ ๑ จากถนนวิภาวดีรังสิต - สะพานข้ามคลองลาดพร้าว อยู่ระหว่างเสนอลงนามสัญญาจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง ๗๒๐ วัน ส่วนช่วงที่ ๒ จากสะพานข้ามคลองลาดพร้าว - ถนนเทพารักษ์ อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ดำเนินการสำรวจอุปสรรค ค่าระดับ และแนวขอบเขตโครงการฯ ระยะเวลาก่อสร้าง ๗๒๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำนักงานเขตสายไหม เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน ๑ อัตรา พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน ๕ อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๕๘ ๗๓๔๙ ในวันและเวลาราชการ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร